



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่
ชุมชนบ้านสายโท ๘ กลาง หมู่ที่ ๑๒
ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยเทศบาลตำบลจันทบเพชร มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านสายโท ๘ กลาง หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๑,๑๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) เงินงบประมาณ ๙๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลจันทบเพชร ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

ในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้ เทศบาลตำบลจันทบเพชร จะพิจารณาและตัดสินด้วยราคา
เหมารวม

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยกำหนดให้ กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงสถานที่

/ การดูสถานที่...



การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารการสอบราคาจ้าง ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลตำบลจันทเพชร จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาใน เวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิด และ/หรือจะยกเป็นข้ออ้างกับเทศบาลตำบลจันทเพชรในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ในระหว่าง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สามารถยื่นของสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทเพชรในวันและเวลาราชการ และในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันยื่น ของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด ชั้น ๒) ใน เวลาราชการ โดยกำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด ชั้น ๒) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา โครงการชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลจันทเพชร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dla.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๖๖-๖๑๗๘-๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสันติ อุทุมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร



ข้อสงวนสิทธิ์ :

เนื่องจากราคากลางสูงกว่าราคาเงินงบประมาณ ทางเทศบาลฯ
ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะใช้ราคาเงินงบประมาณเป็นเกณฑ์พิจารณาในการตัดสินใจ